

Cùng với sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc, chiến lược “tái cân bằng

của Mỹ cũng góp phần
thúc đẩy

Úc

chính thúc đẩy việc

đảm bảo an ninh Biển Đông.

Với vai trò ngày càng gia tăng, Úc

đã trở thành nhân tố quan trọng để bất có tác động đến cấu trúc an ninh tại Biển
Đông.



Từ đầu thế kỷ XXI, Úc đã có những điều chỉnh chiến lược an ninh đối với khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương. Biển Đông đang trở thành ưu tiên mà Úc phải tính toán
trong quan hệ quốc tế

với các quốc gia tại khu vực. Cùng với sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung
Quốc, chiến lược

“

tái cân bằng

”

(rebalancing)

của Mỹ cũng góp phần

thúc đẩy

Úc

chính thúc đẩy việc

đảm bảo an ninh Biển Đông.

Vai trò ngày càng gia tăng, Úc đã trở thành nhân tố quan trọng để bất có tác động đến cấu trúc an ninh tại Biển Đông.

Những lợi ích chiến lược của Úc tại Biển Đông

Mặc dù không phải là một quốc gia có yêu sách chủ quyền tại Biển Đông nhưng Úc có những lợi ích thiết thực tại vùng biển này. Nhìn chung, những lợi ích của Úc đều xoay quanh (i) vị trí địa chiến lược của Biển Đông; (ii) tầm duy “hàng Á” của Úc trong thế kỷ XXI và (iii) quan hệ đan xen với lợi ích và chiến lược của Úc với các quốc gia tại khu vực.

Thứ nhất, Úc có lợi ích thiết thực tại Biển Đông. Lợi ích về thương mại và an ninh là những mối quan tâm hàng đầu. Hiển

nay, tuyến đường thương mại chủ yếu của Úc đến các quốc gia Đông Bắc Á đều phải thông qua Biển Đông.

[\[1\]](#)

Chiến lược, thương mại trên Biển Đông đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của Úc. Tại hội nghị thương mại Đông Á (tại Brunei Darussalam) vào tháng 10/2013, Thủ tướng Tony Abbott nhấn mạnh: “Gần 60% thương mại của Úc thông qua Biển Đông, vì thế sự ổn định chiến lược là rất quan trọng”.

[\[2\]](#)

Cùng với sự đảm bảo giao thông hàng hải thì an ninh của những tuyến đường hàng hải tại Biển Đông cũng là nội dung quan trọng. Không chỉ có tầm quan trọng đối với các quốc gia ven biển Biển Đông, Úc cũng có lợi ích đảm bảo an toàn hàng hải và giao lưu kinh tế cho các tuyến đường thương mại của Úc qua vùng biển này.

[\[3\]](#)

Từ lòng kính an ninh - phòng thủ, các tranh chấp lãnh thổ và biển tại Biển Đông cũng là mối đe dọa cho an ninh khu vực nói chung và Úc nói riêng. Trước tình hình này, Úc không thể đứng ngoài xu thế bất ổn với các mối đe dọa bên ngoài mà đã có những sự điều chỉnh quan trọng qua việc hàng chính sách quốc phòng của Úc ra ngoài biên giới quốc gia.

[\[4\]](#)

ở đây có thêm khả năng là nếu Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu và tên lửa ra các đảo nhân tạo ở Trường Sa thì phần phía Tây Bắc của Úc sẽ nằm gần trong vùng tấn công của Trung Quốc, kể cả khi chưa sẽ dùng các vũ khí chiến lược.

Thứ hai, *Biển Đông là một bộ phận quan trọng trong tở duy “hõng Á” của Úc*. Từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay, các quan ðiểm hõng về Châu Á của Úc ngày càng ðược thế hiện rõ rệt.

Sách trắng về ngoại

của Úc

được

công bố vào

tháng

2/2003 đã thế hiện rõ tở duy ðối ngoại của Úc trong thế kỷ XXI: “Úc ðã coi việc cõng về quan hệ với các nước Châu Á là mối quan tâm hàng ðầu của mình (...) Châu Á vẫn là khu vực ðược Úc chú trọng, và (...) tởng lai của Úc phụ thuộc vào khu vực Châu Á - Thái Bình ðông”.

[5]

Về mặt, Úc hiện nay nhận thế một cách sâu sắc rằng “chỉ có hợp tác toàn diện với các nước trong khu vực thì Úc mới thế hiện ðược mình là một quốc gia Châu Á - Thái Bình ðông”.

[6]

Trong bối cảnh Biển Đông đang ngày càng bất ổn thì với vai trò là một trung cõng tại khu vực, Úc có trách nhiệm trong việc thúc ðẩy hòa bình và an ninh tại vùng biển này. Việc Úc tham gia tích cực vào việc kiến tạo hòa bình tại ðông Nam Á sẽ không chỉ thế hóa tở duy “hõng Á” mà còn góp phần khõng ðịnh một tở duy ðối ngoại mang tính chiến lược ðối với một trong những khu vực năng ðng nhất trên thế giới.

Thứ ba, *Biển Đông cũng là nơi thế thách về thế “trung cõng” (middle power) của Úc*.

Về lý thuyết, Úc vẫn có thế giới về trí trung lập trong cán cân quyền lực Mỹ - Trung. Tuy nhiên, thế tiến quan hệ Mỹ - Trung tại khu vực không chỉ phức tạp bởi mối quan hệ giữa “cõng quốc thếng trõ” (dominating power) và “cõng quốc mới nổi” (rising power) mà còn bởi những sẽ cảnh tranh về quan ðiểm chính trõ, niềm tin và lợi ích. Mối quan hệ cấu trúc trong hệ thếng quốc tế này một khi chõu sẽ tác ðộng mạnh mẽ tại các vấn ðề chõ quyền lãnh thế tại Biển Đông sẽ có nguy cơ khiến Mỹ và Trung Quốc ðính lúu vào xung ðột quân sẽ trực tiếp. [7]

Nhõ vậy, Úc sẽ ðang thế lòa chĩa khó khõn: thế bộ quan hệ kinh tế với Trung Quốc và thếng thế liên kết với Mỹ hay thế bộ cam kết liên minh với Mỹ và thế ðuôi quan hệ sinh lợi với Trung Quốc.

[8]

Trong bối cảnh các xung đột không còn là nguy cơ tiềm ẩn, sự cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung sẽ là một bài toán khó cho việc liêu Úc có thể giữ vai trò trung lập trong tam giác “Mỹ - Úc - Trung Quốc”. Nhìn chung, dù có sự linh hoạt trong các thời kỳ lịch sử nhưng các quan điểm và tư tưởng về một “trung công” luôn là cơ sở lý luận và thực tiễn cho các hoạt động ngoại giao của Úc. [9] Chính vì vậy, duy trì đặc lập và tư cách trong liên minh Úc - Mỹ hay trở nên thực dụng trong quan hệ Úc - Trung Quốc sẽ được thể hiện rõ tại Biển Đông. Việc Úc tham gia vào Biển Đông với tư duy về một giải pháp bền vững sẽ giúp Úc đem đến các lợi ích thực tiễn một cách nhanh lâu dài thuận lợi cho việc phát triển đất nước.

Những nỗ lực thúc đẩy hợp tác an ninh của Úc

Trong hầu hết các bài phát biểu của mình, những nhà lãnh đạo Úc đều bày tỏ quan điểm rằng Úc sẽ không ủng hộ hoặc liên kết với bất kỳ quốc gia nào trong các tranh chấp trên Biển Đông. [10] Mặc dù luôn cố gắng giữ vị trí trung lập nhưng Úc cũng đã tích cực kêu gọi các giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Úc Tony Abbott cũng nhiều lần kêu gọi “việc thực thi tuyên bố ủng hộ của các quốc gia cần tập trung vào một giải pháp có trật tự nhằm tránh nguy cơ xung đột leo thang nếu họ không giải quyết được tranh chấp”. [11] Tuy nhiên, Úc lại có những lợi thế đáng kể trong việc nỗ lực góp phần thúc đẩy một Biển Đông hòa bình, thịnh vượng. Trên thực tế, Úc chia sẻ những giá trị hòa bình và ổn định tại khu vực. Vì vậy, điều này sẽ tạo cho Úc một vị thế hợp lý với vai trò trung gian để kiến tạo các giá trị bền vững cho khu vực.

[12]

Nhìn chung, Úc ngày càng thể hiện vai trò tích cực trong việc (i) thúc đẩy tiến trình xây dựng lòng tin giữa các quốc gia xung quanh vùng Biển Đông và (ii) đưa xuất các mô hình hợp tác để xây dựng Biển Đông thành vùng biển an ninh, thịnh vượng. Trong số các quốc gia tại Châu Á - Thái Bình Dương, Úc đã chú trọng vào xây dựng lòng tin với Mỹ và ASEAN. Một “năng ngoại giao trung công” (middle power diplomacy) đưa xuất bởi Thủ tướng Kevin Rudd vào năm 2006 có hai nội dung đáng chú ý là: liên minh với Mỹ và tăng cường quan hệ với với ASEAN. [13]

Nhìn thấy cam kết của Mỹ phù hợp với lợi ích của mình tại Biển Đông, Úc đã phải hợp với Mỹ trong các hoạt động tăng cường quan hệ đồng minh chiến lược. Nhìn nhận từ góc độ thực tiễn, Úc và Mỹ đều chia sẻ những giá trị chung về vấn đề an

ninh khu vực.

Chia sẻ lập trình chính trị và ngoại giao

trong vấn đề Biện pháp

, Úc và

c

hính quyền Obama đã đặt được thỏa thuận

vào

tháng 11/2011 rằng Mỹ sẽ triển khai 2.500 quân đóng ở căn cứ quân sự Darwin

(phía Bắc Úc). Đến tháng 4/2012, một nhóm gồm 250 lính thủy đánh bộ Mỹ đầu tiên

đã đến căn cứ Darwin để tham gia huấn luyện chung với quân đội Úc trong thời hạn

luân phiên

sáu

tháng.

[\[14\]](#)

Liên minh quân sự Mỹ - Úc sẽ có tác động tích cực trong việc cân bằng lực lượng

(balance of power) đối với các quốc gia có tham vọng kiểm soát Biện pháp hoặc

gây đe dọa đến hòa bình khu vực.

Trong chừng mực nào đó liên minh này có thể “góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, thịnh vượng cho khu vực mà nó có mặt nếu theo đúng như các cam kết đã được nêu ra”. [\[15\]](#) Xét trên góc độ thực tiễn, việc tăng cường đối thoại và chia sẻ những giá trị hòa bình, hợp tác tại Biện pháp giữa Úc và Mỹ có thể tạo tiền đề cho việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy các cam kết tại các diễn đàn ngoại giao (hay an ninh) khu vực sớm đi vào thực chất và nhanh chóng được triển khai.

Cùng lúc đó, Úc cũng hiện thực hóa tư duy “hàng Á” trong bối cảnh mới. Nhằm đảm bảo môi trường an ninh chiến lược, Úc đã tăng cường thúc đẩy quan hệ với các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương như Indonesia. Song song đó, Úc cũng đã xem Nhật như “đối tác gần gũi nhất ở Châu Á” và ngày càng chú trọng hợp tác an ninh và quốc phòng giữa hai nước. Việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Úc với các trung tâm trong các cơ chế đa phương cũng góp phần mang lại các lợi ích chiến lược cho Úc. [\[16\]](#) Tại diễn đàn đối thoại Shangri-la lần thứ 12 tại Singapore (2013), các nhà lãnh đạo Úc, Mỹ và Nhật Bản cũng đã trao đổi ý kiến xung quanh vấn đề có tính chiến lược là “tạo ra hàng hải” tại các Suy nghĩ về Vấn đề trên biển (SLOCs). [\[17\]](#)

Cùng với việc thúc đẩy quan hệ Úc - Mỹ và Úc - ASEAN, Úc cũng tích cực tăng cường tính gần gũi và hiệu quả thực tiễn của việc hợp tác quốc phòng đa phương tại Đông Nam Á. Một ví dụ điển hình là việc Úc không đơn thuần giữ vai trò trong Hiệp ước phòng thủ (FPDA) của năm quốc gia là Singapore, Úc, Malaysia, New Zealand và Anh. Tuy

lúc thành lập (1971) cho đến nay, FPDA đã mở rộng quy mô và tính chất hoạt động. Cùng thời, FPDA ngày càng mở rộng không gian an ninh sang vùng Biển Đông. Sự hợp tác về an ninh của Úc cùng với các quốc gia trung tâm đã hoàn toàn phù hợp với việc đảm bảo các lợi ích chiến lược của Úc. Trước các mối quan ngại về an ninh tại Biển Đông thì chính sách của Úc vẫn tập trung vào các mối đe dọa tiềm tàng có thể phát sinh từ sự thăng trầm của cộng đồng quốc tế bên ngoài và sự bất ổn trong chính khu vực. [\[18\]](#)

Với việc vẫn ở Biển Đông, Úc và Việt Nam đã có tiếng nói chung dựa trên quan điểm đồng thuận về những giá trị hòa bình, an ninh, thịnh vượng. Tuyên bố chung Việt Nam - Úc nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Úc vào tháng 3/2015 khẳng định: “Việt Nam và Úc khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực. Hai nước kêu gọi các bên kiềm chế và tránh các hành động có thể gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hai nước nhất trí cần tiếp tục xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.” [\[19\]](#)

Song song với gây dựng lòng tin, Úc cũng tích cực thúc đẩy các mô hình hợp tác tại khu vực. Úc đang mong muốn xây dựng hình ảnh tích cực và nâng cao vị thế quốc tế khi theo đuổi việc xây dựng Cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương (APC) (2008). Úc đã xem APC là “ngôi nhà chung cho Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Indonesia để đưa ra các biện pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, thúc đẩy trở thành nơi các cộng đồng quốc gia cùng tồn tại”. Mặc dù ý tưởng xây dựng APC còn nhiều khó khăn nhưng Úc đã khéo léo kết hợp kế hoạch APC cùng cam kết gần bó quan hệ hợp tác với các quốc gia ASEAN để tranh thủ sự ủng hộ của thế giới này. [\[20\]](#)

Nhờ vậy, Úc có vai trò chủ chốt trong việc kiến tạo nên một trật tự an ninh khu vực mới tại Biển Đông.

Trong chuyến thăm Philippines vào ngày 20/2/2014, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình đối với các quốc gia ASEAN trong việc hợp tác với Trung

Quốc đưa ra bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông. Cùng với việc nhận mệnh Úc “trung lập” trong tranh chấp Biển Đông, Ngoại trưởng Úc đã kêu gọi các bên giải quyết vấn đề theo cách bình đẳng hòa bình. Bởi lẽ, Biển Đông vẫn là mối quan tâm mang tính chiến lược của Úc khi 60% hàng hóa xuất khẩu và 40% hàng hóa nhập khẩu của Úc được vận chuyển qua đây. [21] Trong một phát triển trên truyền hình đài ABC vào cuối ngày 21/9, Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã có bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại với nhận định “Việc vượt giới hạn trên Biển Đông đã có những hậu quả, chính xác là những hậu quả đi ngược lại những gì Trung Quốc tìm cách đạt được. Quan điểm của tôi và của chính phủ là Trung Quốc có thể đã được có vận tốt hơn với lợi ích riêng của họ chứ không nên vượt quá giới hạn này” [22]. Cách tiếp cận của tân Thủ tướng Úc là đầu tư cho thấy rằng Úc sẽ có nhiều khả năng sớm xích lại gần với Mỹ và Đông Nam Á. Như vậy, có thể nói về một quan điểm thì Úc đã chia sẻ những giá trị chung với các quốc gia ASEAN và một vùng Biển Đông hòa bình, thịnh vượng. Trong đó, những nỗ lực xây dựng COC của ASEAN sẽ được Úc cam kết hỗ trợ.

Một trung cộng tìm năng

Sẽ tham gia của Úc vào việc kiến tạo cấu trúc quy định lực tại Đông Á là một nội dung quan trọng trong tiến trình hình thành trật tự khu vực. Có thể nhận thấy Úc luôn có những nỗ lực gần gũi sự phát triển của quốc gia với Đông Á. Các quan hệ kinh tế, chính trị, ngoại giao của Úc ngày càng mở rộng đối với khu vực. Đặc biệt, “tư tưởng thế giới mới với Đông Á đã chi phối hơn một nửa tổng kim ngạch ngoại thương của nước này”. [23] Chính vì vậy, vai trò của Úc sẽ mang tính chất “vừa tăng tác, vừa xúc tác” trong tiến trình hình thành trật tự khu vực trong những thập niên tới.

Hiện nay, Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường quan hệ với các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương nhằm tăng bước mở rộng ảnh hưởng của mình ra khỏi “cuộc chơi quy định lực” tại khu vực và theo đuổi vai trò thế hệ trẻ toàn cầu. Để phục vụ cho tham vọng toàn cầu, Biển Đông ngoài việc phục vụ cho chiến lược trở thành một cường quốc biển thì đây còn là nơi Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn không cho các cường quốc bên ngoài tiếp cận và tạo ảnh hưởng lâu dài. Trước thực tế đó, Mỹ đã đẩy mạnh chính sách “xoay trục” (pivot) - mà sau này là “tái cân bằng” (rebalance) với Châu Á để ngăn không cho Trung Quốc lấp đầy khoảng trống quy định lực (power vacuum) tại đây. Những chính sách của Mỹ trong thời gian gần đây càng thể hiện tính quyết đoán. Là một đồng minh chiến lược của Mỹ, những cam kết hỗ trợ của Úc với Châu Á cần đi kèm với những đồng thái quy định và hiệu quả hơn để vừa đảm bảo lợi ích chiến lược cho quốc gia, vừa tăng cường tính liên kết và độ tin cậy của quan hệ đồng minh Mỹ - Úc.

Nhìn rộng ra, Biển Đông không chỉ là vấn đề của các quốc gia yêu sách mà còn lôi cuốn nhiều quốc gia khác. Trong đó, nhận thức và những đóng góp của Úc đối với vấn đề Biển Đông là một nội dung quan trọng trong tiến trình hòa giải, thúc đẩy các giải pháp hòa bình, hợp tác cho khu vực. Trong thời gian tới, Úc có thể thúc đẩy quan hệ với các đối tác như Ấn Độ, Indonesia,... để tăng cường sự đóng góp vào sự ổn định khu vực. Điều này cũng phần nào giúp Úc giảm dần sự phụ thuộc và an ninh trong quá độ của Mỹ và kinh tế đối với Trung Quốc. [24] Ngoài ra, việc làm sâu sắc quan hệ với các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines cũng sẽ giúp thắt chặt quan hệ giữa Úc và các quốc gia Châu Á. [25] Đây là cơ sở vững chắc để Úc có thể tăng cường thúc đẩy các vấn đề hợp tác tại Biển Đông.

Tuy nhiên, tranh chấp Biển Đông là một vấn đề hết sức phức tạp bởi những yêu tố có tính lịch sử lâu đời và liên quan đến lợi ích không chỉ của các quốc gia tranh chấp mà cả những quốc gia tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Song song đó, các tranh chấp tại Biển Đông cũng ràng buộc với các vấn đề vô cùng nhạy cảm đến tự chủ, quyền dân tộc, bản sắc hay lòng tự hào dân tộc. [26] Trong tác phẩm *“Power and Choice: Asian Security Futures”*, các tác giả cũng đã lập luận rằng vai trò của các trung cộng trong việc thúc đẩy và gìn giữ các cơ chế quân sự hòa bình cho các tranh chấp khu vực sẽ bị giới hạn rất nhiều. Các vấn đề chủ quyền liên quan đến an ninh quốc gia (national security) và sự cạnh tranh chiến lược của các cường quốc sẽ khiến vai trò trung gian hòa giải của các quốc gia như hay các trung cộng (như Úc) bị hạn chế rất nhiều. [27]

Tính phức tạp nội tại của các tranh chấp và lợi ích chiến lược của các cường quốc đã khiến Biển Đông trở thành một điểm nóng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vấn đề hợp tác tại Biển Đông lại mang nhiều hàm ý cho việc giảm các xung đột trong ngắn hạn. Ngoài việc “giúp củng cố hòa bình, an ninh, hợp tác và hữu nghị tại đây” thì hợp tác còn giúp “thúc đẩy hội nhập khu vực”. [28] Với những ý nghĩa tích cực như trên, có thể khẳng định rằng những nỗ lực của Úc để thúc đẩy hòa bình, an ninh, thịnh vượng tại Biển Đông với vai trò là một trung cộng là rất đáng trân trọng.

Trần Nam Tiến - Huân Tâm Sáng, Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đeo - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[1] Nguyễn Bá Diên (Chèo biên) (2009), *Hợp tác khai thác chung trong luật biển quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Nxb. Tờ pháp, Hà Nội, tr. 106-107.

[2] Mark Kenny, "Tony Abbott warns of conflict risk in South China Sea", October 10, 2013, *The Sydney Morning Herald*, tài liệu chèo: <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/tony-abbott-warns-of-conflict-risk-in-south-china-sea-20131010-2vb74.html>, truy cập ngày 24/1/2014.

[3] Nguyễn Hồng Quân, "Thúc đẩy hợp tác để phó vèo các thách thức an ninh phi truyền thống trên Biển Đông", Tờ chí *Nghiên cứu Quốc tế*, số 1 (92), 3/2013, tr. 103-112.

[4] Nguyễn Quốc Trọng, "Chính sách quốc phòng của Úc ở châu Á từ trung tâm hay hướng ra thèo giới", Tờ chí *Nghiên cứu Đông Nam Á*, số 6 (135), 2011, tr. 29.

[5] Võ Tuyết Loan (2004), *Chính sách của Úc ở Đông Nam Á từ 1991 đến nay: Những truyền và truyền vèo*, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 286.

[6] Trần Nam Tiến, "Châu Á trong chính sách đối ngoại của Úc – Lịch sử và hiện tại", Tờ san *Khoa học Xã hội & Nhân văn*, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, TP. Hồ Chí Minh, Số 53, 2012, tr. 22.

[7] Zhu Feng, "Chinese perspectives on the U.S. role in Southeast Asia", in Daljit Singh (2013), *Southeast Asian Affairs 2013*, Institute of Southeast Asian Studies Publishing, Singapore, tr. 57-58.

[8] Lowell Dittmer, “Sino-Australian Relations: A Triangular Perspective”, *Australian Journal of Political Science*, Vol. 47, Iss. 4, 2012, tr. 661-675.

[9] John Ravenhill, “Cycles of Middle Power Activism: Constraint and Choice in Australian and Canadian Foreign Policy”, *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 52, Iss. 3, 1998, tr. 309-327.

[10] “Australia should stay out of South China Sea dispute, says Carr”, July 30, 2012, *Radio Australia*, t i đ a ch : <http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/connect-asia/australia-should-stay-out-of-south-china-sea-dispute-says-carr/987932>, truy cập ngày 27/12/2013.

[11] Christophe Eck, “South China Sea disputes and Implication for Oil and Gas Development”, K y u H i th o khoa h c qu c t v Bi n ô ng l n th n m v i ch đ Bi n ô ng: H p tác vì an ninh và phát tri n trong khu v c , 11-12/11/2013, Hà N i, Vi t Nam.

[12] Cristin Orr Shiffer, “Leading from the Middle: Advocacy Opportunities for Asia Pacific Middle Powers”, *Pacific Forum CSIS, Issues & Insights* Vol. 12 – No. 8, Sydney, Australia, March 2012, tr. 4-5.

[13] Gwilym Croucher, “Australia as a creative middle power, again?”, 4 May 2009, *Australian Policy Online*, t i đ a ch : <http://apo.org.au/commentary/australia-creative-middle-power-again>, truy cập ngày 24/01/2014.

[14] Nguyễn Thanh Thủy, “Chính quyền Obama đi về Trung Quốc trong l n h v c an ninh – quân s ”, T p chí *Nghiên cứu Quốc tế*, s 1 (92), 3/2013, tr. 123-124.

[15] Nguyễn Thị Hồng, “Nhìn lại một số thách thức đối với tiến trình liên kết an ninh khu vực Đông Á hiện nay”, Tạp chí *Nghiên cứu Quốc tế*, số 1 (92), 3/2013, tr. 144-145.

[16] Mark Beeson, “The Decline of US Economic Power and Influence: Implications for Australian Foreign Policy”, *Australian Journal of Political Science*, Vol. 48, Iss. 2, 2013, tr. 197-207.

[17] VADM (ret) Hideaki Kaneda, “Significance of the South China Sea: Establishment of Maritime Security Coalition: Japanese View”, The *“Managing Tensions in the South China Sea”* conference, Center for Strategic and International Studies, June 5-6, 2013.

[18] Carl Thayer, “Southeast Asia: patterns of security cooperation”, *Australian Strategic Policy Institute*, 1 October 2010, tr. 15, 56-57.

[19] “Tuyên bố chung Việt Nam-Úc”, *Báo điện tử Chính phủ*, 18/3/2015, tại địa chỉ: <http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Tuyen-bo-chung-Viet-Nam-Uc/222613.vgp>, truy cập 11/10/2015.

[20] Nguyễn Nhân, “Ô-xtrây-li-a và Hàn Quốc trong cấu trúc an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, Tạp chí *Nghiên cứu Quốc tế*, số 2 (93), 6/2013, tr. 133-144.

[21] “Australia endorses ‘code of conduct’ for South China Sea”, *The Japan Times*, Feb 21, 2014, tại địa chỉ: <http://www.japantimes.co.jp/news/2014/02/21/asia-pacific/australia-endorses-code-of-conduct-for-south-china-sea/#.Uw2dLvmSxyQ>, truy cập ngày 26/2/2014.

[22] “Tãn Thĩa tĩang Úc: Trung Quĩa vĩa tĩa quá giĩa hĩa ã Biĩa ãng”, *Ngĩa Lao đĩang*, 22/9/2015, tĩa đĩa chĩa: <http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tan-thu-tuong-uc-trung-quoc-vuot-qua-gioi-han-o-bien-dong-20150922085320854.htm>, truy cĩa p 11/10/2015.

[23] Nguyĩa Hoång Giáp (2013), *Mĩa sĩa vĩa đĩa chính trĩa quĩa tĩa trong giai đĩa hiĩa nay*, Nxb. Chính trĩa quĩa gia – Sĩa thĩa, Hà Nĩa, tr. 200-201.

[24] Saloni Salil (2012), “Australia, China and the United States: Maintaining an Equilibrium in the Indo-Pacific”, *Strategic Analysis Paper*, tr. 1-4.

[25] Michael Wesley (2011), *There Goes the Neighbourhood: Australia and the Rise of Asia*, University of New South Wales Press, tr. 172.

[26] Jean-Marc F. Blanchard, “Maritime issues in Asia: The Problem of Adolescence”, in Muthiah Alagappa (ed) (2003), *Asian security Practice: Instrumental and normative Features*, Stanford: Stanford University Press, tr. 438.

[27] Malcolm Cook, Raoul Heinrichs, Rory Medcalf and Andrew Shearer (2010), *Power and Choice: Asian Security Futures*, Lowy Institute for International Policy, tr. 77.

[28] Hoång Khĩa Nam, “Hĩa tĩa ã Biĩa ãng: Tình hình và vĩa đĩa, Tĩa chí *Nghiên cĩa ãng Nam Á*”, Sĩa 12 (165) – 2013, tr. 35.